



# THÔNG TIN MỤC VỤ

## Rottenburg - Stuttgart

**Số 78/7 \* Tháng 12.2024**

Bản Tin & Liên Lạc Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam  
Giáo Phận Rottenburg-Stuttgart

## THƯ MỤC VỤ

Kính chào quý Ông Bà Anh Chị Em!

Chúng ta bước sang niên lịch phụng vụ mới với việc mừng Chúa nhật thứ nhất mùa Vọng để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Lễ Giáng Sinh – Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Nhưng lễ Giáng Sinh năm nay có gì khác thường với một số năm về trước.

Đó là Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ mở Cửa Thánh tại Đền Thờ Thánh Phêrô vào lễ đêm 24.12.2024 khai mạc Năm Thánh 2025 mang chủ đề: “Những Người Hành Hương Của Hy Vọng”.

Một số nơi trong thế giới chúng ta đang có chiến tranh, loạn lạc, lũ lụt, đói khát và có nguy cơ đe dọa bất an trên toàn cầu.

Năm Thánh thường lệ 2025 khơi dậy cho chúng ta niềm hy vọng để sống đức tin và đức yêu như Chúa yêu. Một gương sáng trong Giáo Hội Việt Nam là Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận lúc trong tù, Ngài đã viết những câu ngắn ngủi nhắc nhở các tín hữu sống niềm Hy Vọng và là Chứng nhân của niềm Hy Vọng. Một trong những câu đó là:

Người Công Giáo là ánh sáng giữa đen tối, là muối sống giữa thối nát và là hy vọng giữa một nhân loại thất vọng. (ĐHV 950).

Ước chi Năm Thánh sẽ giúp chúng ta sống niềm Hy Vọng và mang Hy Vọng cho nhiều người.

Kính chúc quý Ông Bà Anh Chị Em chuẩn bị tâm hồn sốt sắng mừng Chúa Giáng Sinh trong bình an và vui tươi.

*Lm Quản xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam*

# SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN

## TƯỜNG THUẬT KHÓA TĨNH TÂM GIA ĐÌNH 2024

Chủ đề: Gia đình chuẩn bị sống Năm Thánh theo gương Thánh Gia Thất và gia đình Thánh Têrêsa Hải Đòng Giêsu.

Thời gian: 15.-17.11.2024. Địa điểm: Nơi Hành Hương Marienfried.

### Tổng Quan Khóa Tĩnh Tâm

Khóa tĩnh tâm gia đình năm 2024 là một dịp thiêng liêng để các gia đình Công giáo quy tụ, nhìn lại đời sống đức tin và cùng nhau chuẩn bị tâm hồn bước vào Năm Thánh 2025. Lấy cảm hứng từ gương sáng Thánh Gia Thất và Thánh Têrêsa Hải Đòng Giêsu, chương trình đã xoáy sâu vào các giá trị cốt lõi: lòng biết ơn, tình yêu gia đình, kính sợ Chúa, và sẵn sàng cho hành trình Năm Thánh.

### Chi Tiết Chương Trình



**Thứ Sáu:** Tâm tình biết ơn và khởi động khóa tĩnh tâm

Ngày đầu tiên mở đầu bằng lời giới thiệu và khởi động tâm hồn qua đề tài “Lòng Biết On” của cha Thế.

Cha nhấn mạnh rằng kiêu hãnh, tự mãn, lòng tham vô đáy, và thái độ xem mọi thứ là lẽ dĩ nhiên chính là những yếu tố giết chết lòng biết ơn.

Thay vào đó, lòng biết ơn giúp nuôi

dưỡng đức tin và xây dựng một gia đình vững bền.

Qua lời mời gọi, cha khuyến khích các gia đình thực hành sự tạ ơn không chỉ với Thiên Chúa, mà còn với nhau, qua những hành động yêu thương và lời cảm ơn nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.

Thánh lễ tạ ơn do cha Hạnh chủ tế đã hướng lòng mọi người về Chúa, Đấng ban phát muôn ơn lành. Kết thúc ngày đầu, các gia đình chia sẻ tâm tình, những câu chuyện đời thường, tạo nên bầu không khí ấm áp và gắn bó.

**Thứ Bảy:** Học hỏi từ gương sáng và xây dựng tình yêu gia đình

Buổi sáng: Chiêm ngắm gương sáng Thánh Têrêsa Hải Đòng Giêsu

Cha Hạnh hướng dẫn đề tài “Gương Thánh Têrêsa Hải Đòng Giêsu sống đời gia đình”. Qua đó, mỗi gia đình được mời gọi chiêm ngắm cách thánh nữ sống trọn vẹn ơn gọi trong gia đình:

Thánh Têrêsa là mẫu gương sáng về kính Chúa, yêu người, yêu thương cha mẹ và các chị, sống khiêm nhường qua từng việc nhỏ với tình yêu lớn lao. Cha nhấn mạnh rằng gia đình là nơi gieo trồng đức tin và chính từ những hy sinh và sự hiệp nhất trong gia đình, các thành viên được nên thánh.

Buổi chiều: Ngôn ngữ tình yêu trong gia đình

Cha Thế trình bày hai phần của đề tài “Ngôn ngữ tình yêu trong gia đình”:

1. Phần 1: Đích đến của gia đình là gì?

Cha Thế đưa ra 15 yếu tố nền tảng để xây dựng gia đình hạnh phúc, trong đó có:

*Cầu nguyện chung* để gắn kết gia đình trong Chúa.

*Ngân hàng tình yêu*: Những hành động nhỏ, nhưng ý nghĩa chính là cách gia đình “đầu tư” cho tương lai.

*Kiên nhẫn đối thoại và giữ kín nội tình* để xây dựng sự tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau.

*Bữa cơm gia đình* không chỉ đơn thuần là thời gian ăn uống, mà còn là không gian chia sẻ yêu thương.



2. Phần 2: Bốn yếu tố ngôn ngữ tình yêu

Cha nhấn mạnh rằng tình yêu gia đình được thể hiện qua:

*Thể lý*: Sự gần gũi qua ánh mắt, nụ cười, hay một cái nắm tay.

*Trí tuệ*: Sự hiểu biết và chia sẻ suy nghĩ với nhau.

*Thiên liêng*: Đặt Chúa làm trung

tâm để dẫn dắt gia đình.

*Nhân bản*: Hướng tới sự viên mãn, hòa hợp trong mọi khía cạnh của đời sống gia đình.

Buổi tối: Kính sợ Thiên Chúa – Đầu mối của sự khôn ngoan

Cha Thế tiếp tục với đề tài “Phúc thay bạn nào kính sợ Chúa!” (Tv 127,1), nhấn mạnh rằng lòng kính sợ Thiên Chúa là nền tảng của sự khôn ngoan. Khi gia đình đặt Chúa làm trung tâm, mọi thử thách sẽ trở thành cơ hội để gia tăng niềm tin và tình yêu thương.

Buổi tối khép lại với Thánh ca, Châu Thánh Thể, và những lời chia sẻ tâm tình sâu lắng từ các gia đình tham dự.

**Chúa Nhật:** Hướng về Năm Thánh 2025

Đề tài: Chuẩn bị cho Năm Thánh 2025

Cha Hạnh giúp các gia đình hiểu rõ hơn ý nghĩa và mục đích của Năm Thánh, đồng thời đưa ra những định hướng cụ thể:

*Cầu nguyện chung:* Mỗi gia đình cần đặt việc cầu nguyện vào trọng tâm đời sống.

*Sống hòa giải:* Thực hành tha thứ và đón nhận nhau qua Bí tích Thánh Thể.

*Bác ái yêu thương:* Hành động cụ thể để lan tỏa tình yêu của Chúa đến cộng đoàn.

Thánh lễ bế mạc do cha Hạnh chủ sự là dịp để mọi người dâng lên Chúa những quyết tâm và lời cảm tạ, khép lại khóa tĩnh tâm trong niềm hân hoan.

## Lời Cảm Ơn

Chúng con xin cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một khóa tĩnh tâm đầy ơn phúc.

Chân thành cảm ơn cha Thế và cha Hạnh, những mục tử nhiệt thành, đã đồng hành, chia sẻ, và truyền cảm hứng qua những bài giảng sâu sắc. Các ngài đã giúp chúng con nhận ra ý nghĩa của lòng biết ơn, tình yêu gia đình, và sự kính sợ Chúa trong đời sống thường nhật.

Nguyện xin Chúa, qua lời bầu cử của Thánh Gia Thất và Thánh Têrêsa Hài Đông Giêsu, ban muôn ơn lành trên quý cha và tất cả các gia đình tham dự. Khóa tĩnh tâm khép lại, nhưng tinh thần của nó sẽ tiếp tục đồng hành với các gia đình, giúp chúng con sống Năm Thánh 2025 với tâm hồn đổi mới và tràn đầy hy vọng.

Hẹn gặp lại trong những hành trình đức tin sắp tới! *(Một TDV ghi)*

## Họp Ultreya của phong trào Cursillo ngày 23.11.2024

---



### **MỘT NGÀY NÔNG ÂM**

„Tác giả Tin Mừng Thánh Goan đã ghi lại trong chương 15 và chương 16 những lời tâm sự của Chúa Giêsu với các môn đệ. Một số nhà chú giải Thánh Kinh so sánh những lời tâm sự này giống như một bản nhạc mang âm điệu „Rondo,„. Những lời này hòa quyện với nhau, được nhắc đi nhắc lại như một

dòng chảy những âm thanh vô tận, tiếp nối nhau làm nên một vòng tròn (rondo). Trong dòng chảy yêu thương này, người môn đệ được mời gọi **„Hãy ở lại trong Thầy„**.

Và rồi, nhờ ở lại trong Chúa Giêsu mà người môn đệ cũng đang tiếp tục *nói kết và mở rộng vòng tròn kỳ diệu ấy, để làm tỏa sáng yêu thương giữa đời.*

Vâng, phần dẫn nhập bài Rollo „ **Hãy Ở Lại Trong Thầy** „ anh trưởng liên nhóm Cursillo vùng Stuttgart trình bày đã gợi ý dẫn năm chục anh chị em chúng tôi, những thành viên Phong Trào Cursillo từ khắp mọi miền nước Đức tìm về bên nhau mừng Lễ Chúa Kitô Vua, Bồn Mạng Phong Trào.

Một „Rondo,, một vòng tròn mà Đức Kitô là tâm điểm, là yếu tố thúc đẩy anh chị em từ muôn phương vượt mọi rào cản, mọi trở ngại tìm về bên nhau nối kết và mở rộng vòng tròn kỳ diệu, mong làm tỏa sáng yêu thương giữa đời.

Thời tiết sáng thứ Bảy tương đối khô ráo , nhưng không kém giá lạnh của những ngày cuối thu. Dẫu vậy, đường trường và giá buốt đã không cản nổi bước chân của anh chị em Nürnberg vượt chuyến tàu đêm tìm về điểm hẹn, và nhóm các anh chị em từ Wiesbaden, Bodensee, Frankfurt, Mannheim, Schorndorf...qua nhiều phương tiện đã chẳng hề trễ hẹn.

Âm thanh tây ban cầm, tiết tấu của bản nhạc „Hợp Mặt Sum Vây,, cha linh hướng Giuse đã có nhã ý viết riêng để chào đón các anh chị tân Cursillistas khóa 39-40; cùng với điệu vũ, lời ca, tiếng vỗ tay hướng về những thành viên mới của gia đình Cursillo đã làm rộn rã, hâm nóng khung cảnh hội trường.

„Chào mừng anh em, chị em đến đây,

Chào mừng anh em, chị em sum vầy.

Trong tình gia đình một Chúa Kitô.

Cùng nhau liên kết sống chứng nhân tông đồ.

Tay trong tay tiến bước đi trong hành trình dài.

Vai bên vai sát cánh nhau trong niềm hăng hái.

Đồng một lòng “tay nắm Chúa, tay nắm anh em“

Vũ niềm tin rao Danh Ngài đến cho mọi nơi “

Sau Rollo chủ đề, tất cả anh chị em hiện diện đã được chia thành bốn nhóm sinh hoạt theo khuôn khổ Hội Nhóm của Phong Trào. Tiếc rằng thời

giờ đã không đáp ứng được mọi chia sẻ của anh chị em muốn gửi trao nhau sau những ngày xa cách.

Giờ chiều Thánh Thể tiếp nối, phút giây trầm lắng là cơ hội tuyệt vời cho mọi bước chân từ mọi nẻo đường chúng ta tìm về bên Thầy Chí Thánh gạt rửa bụi đường, và kín múc sức mạnh ân sủng cho những ngày tháng tiếp nối.

Và rồi buổi trưa như bữa cơm gia đình ngày giỗ Tổ do mọi bàn tay tiếp góp đủ hương vị ngọt bùi xuất phát từ dòng chảy yêu thương, quả là ngon quý hơn cả sơn hào hải vị.

Thánh lễ, tâm điểm Đại Hội Ultreya mừng kính Chúa Kitô Vua đã kết thúc “Một Ngày Nồng Ấm” trong lưu luyến, bịn rịn.

Hai cha và anh chị em không quên ghi lại tấm ảnh trước bàn thờ như một kỷ niệm giữ mãi “chút gì để nhớ để thương”



Mọi thành viên cũ, mới, các anh chị cảm tình viên đã chia tay trong bịn rịn. Những vòng tay níu kéo tưởng chẳng muốn buông. Nguyên chúc nhau luôn “Ở Lại Trong Thầy” và vững bước trên mọi nẻo đường chúng ta.

Cha linh hướng Dominique hẳn cũng mang tâm tình đó, nên ngài đã mong ước năm tới “Ngày Giỗ Tổ” sẽ lại được hẹn nhau tìm về chốn này.

Tóm ghi (*Một thành viên tham dự*)

## THÔNG TIN MỤC VỤ

### **Tân Giám Mục cho giáo phận Rottenburg-Stuttgart**

Vào ngày 01.12.2024 cha **Klaus Matthias Krämer** sẽ thụ phong Giám Mục tại nhà thờ chính tòa St. Martin, Rottenburg và là vị kế nhiệm Đức Giám Mục Gebhard Fürst. Chúng ta cùng hiệp ý cầu cho vị Tân Giám Mục trong giáo phận chúng ta.

### **Ngày họp mặt tinh tâm giới trẻ 14.12.2024**

Với cha **Tuấn Anh Lê**

Chủ đề: „Offene Gesprächsrunde“

**Địa điểm:** St. Andreas, Nürnberger Straße 184, 72760 Reutlingen

**Thời điểm:** Thứ bảy, ngày 14.12.2024 Từ 10giờ00 đến chiều tối

**Chương trình:** Gặp gỡ, hàn huyên, ăn uống, chơi vui, tham dự Thánh Lễ, gặp riêng linh mục nói chuyện, xưng tội, lắng đọng tâm hồn, định hướng.

Xin mời các Bạn Trẻ cùng các em Thanh Thiếu Niên đến tham dự buổi tĩnh tâm. Xin quý phụ huynh nhắc nhở con em mình tham dự.

**Ban tổ chức:** Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Rottenburg-Stuttgart

**Mọi chi tiết và liên lạc:** Pater Hạnh: vp@gxvn-rs.de; Tel. 07121-742851;

Trường hợp khẩn: 0151-1233 8381 hoặc

Anh Nguyễn Hữu-Chức: cd.nguyen@gmx.de; Tel. 0152-11742268.

## **Tĩnh tâm trong ngày Vọng lễ Giáng Sinh 24.12.2024**

---

Năm nay có cha tiến sĩ Giuse Maria Cao Gia An SJ về giảng từ 14:00 - 17:30 g trước khi dâng lễ Vọng Giáng Sinh lúc 18:00 giờ tại nhà thờ Dreifaltigkeit, Stuttgart. (Xin xem thêm trong PDF)

## **Hành hương trong Năm Thánh 2025**

---

### **Hành hương Steyl, Hòa Lan**

**kính Thánh tổ Arnold Janssen, Đấng sáng lập dòng Ngôi Lời**

**Thời gian từ 01.-04.05.2025**

Ai muốn ghi danh xin đứng trong danh sách chờ đợi. Nếu có nhiều người muốn tham dự, có thể có một chuyến khác trong năm kế tiếp.

Ai muốn tham dự, xin nhanh chóng ghi danh, vì số chỗ có giới hạn.

**Mọi chi tiết và liên lạc:** Pater Hạnh: vp@gxvn-rs.de; Tel. 07121-742851;

Trường hợp khẩn: WhatsApp: 0151-1233 8381.

### **Hành hương Roma**

Roma là Giáo Đô của các tín hữu Công Giáo. Trong Năm Thánh các Cửa Thánh của 4 Đền Thờ (ĐT) lớn tại Roma được mở ra: ĐT Thánh Phêrô, ĐT Thánh Gioan Laterano, ĐT Đức Bà Cả và ĐT Thánh Phaolô ngoại thành. Cửa Thánh là biểu tượng của Chúa Kitô (Ga 10,7). Những người hành hương đi qua Cửa Thánh có thể nhận được Ôn Toàn Xá trong các điều kiện thông thường.

**Thời gian sẽ từ 04.-11.08.2025**

**Lệ phí:** Khoảng chừng 850 € tùy theo vật giá có thể leo thang trong thời gian tới. Trong đó bao gồm Halbpension (nghỉ đêm, ăn sáng, ăn tối), xe Bus đón đưa đến những địa điểm kính viếng và tham quan một số ngày)

- **Vé máy bay tự mua** (để đơn giản việc tổ chức và linh hoạt (giờ giấc, phi trường) cũng như rẻ hơn khi mua theo cá nhân thay vì mua theo nhóm)

**Lưu ý:** Nên dùng Kreditkarten (Visa hoặc Master) để thanh toán tiền vé máy bay vì hầu hết các Kreditkarten đã có luôn Reise- hoặc Rücktrittsversicherung)

- Số chỗ có giới hạn, nên ai muốn tham dự chuyến hành hương này, xin ghi danh càng sớm càng tốt và đóng tiền cọc là **350 €**.

- **Ghi danh:** qua cha xứ: [vp@gxvn-rs.de](mailto:vp@gxvn-rs.de) ĐT: 07121-742851

Mọi chi tiết sẽ được thông báo trước khi người tham dự mua vé bay.

Ghi danh có giá trị sau khi đã chuyển tiền cọc là 350 €.

### **Hành hương đặc biệt**

Trong thời gian qua hành hương Đất Thánh tại Do Thái đã bị gián đoạn, vì chiến tranh. Thay vào đó trong Năm Thánh 2025 giáo xứ sẽ tổ chức chuyến hành hương kính viếng các Cộng Đoàn/Giáo Hội Tiên Khởi của Kitô giáo & Nhà Đức Mẹ ở Êphêso, Nicea (325) - Hiện nay là Thổ Nhĩ Kỳ. Nơi này diễn ra công đồng cách đây 1700 năm. Trong công đồng Nicea, Kinh Tin Kính (dài) đã được hình thành từ nơi đây. Được biết qua thông tin báo chí ĐGH Phanxico sẽ đến kính viếng nơi đây vào năm tới.

**Thời gian dự định hành hương khoảng cuối tháng 8..2025**

- **Ghi danh:** qua cha xứ: [vp@gxvn-rs.de](mailto:vp@gxvn-rs.de) ĐT: 07121-742851

Mọi chi tiết sẽ được thông báo sau.

### **Các Cửa Thánh tại Roma sẽ lần lượt được mở**

Năm Thánh Hy Vọng sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 12 năm 2024 — Đêm Giáng Sinh — đến ngày 6 tháng 1 năm 2026, Lễ Chúa Hiển Linh.

Cửa Thánh sẽ được đặt tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Đại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Latêranô, Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, và Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành. Cửa Thánh thứ năm cũng sẽ được đặt tại một nhà tù, tên của nhà tù này hiện vẫn chưa được công bố.

5 Cửa Thánh đã được Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ định khi ngài chính thức công bố Năm Thánh 2025 thông qua tông Sắc chỉ “Spes Non Confundit” (Niềm Hy vọng không gây thất vọng) vào dịp Lễ Chúa Thăng Thiên vào ngày 9 tháng 5.

Cửa Thánh đầu tiên sẽ được Đức Thánh Cha Phanxicô mở tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào đêm Giáng Sinh năm nay để khai mạc Năm



Thánh trên toàn thế giới. Cánh cửa này sẽ là cánh cửa cuối cùng được đóng lại vào dịp Lễ Chúa Hiện Linh năm 2026, đánh dấu bế mạc Năm Thánh.

Đại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Latêranô sẽ là cánh cửa thứ hai được Đức Thánh Cha Phanxicô mở ra — vào ngày 29 tháng 12, Lễ Thánh Gia Thất: Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ mở Cửa Thánh tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả vào ngày Lễ trọng kính Đức trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, vào ngày 1 tháng 1, và sau đó vào ngày 5 tháng 1, ngài sẽ mở Cửa Thánh tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành. Cả 3 Vương cung Thánh đường thuộc Giáo hoàng này đều sẽ được đóng lại vào ngày 28 tháng 12 năm 2025.

Thánh Bộ Truyền giáo hiện vẫn chưa chỉ định địa điểm hoặc ngày tháng mở hoặc đóng Cửa Thánh tại nhà tù được chỉ định tại Rôma.

Trong Tông sắc của mình, Đức Thánh Cha bày tỏ mong muốn các tù nhân “hướng tới tương lai với niềm hy vọng và cảm giác của sự tin cậy mới” trong Năm Thánh.

Tông sắc do Phân bộ Các vấn đề nền tảng về Công cuộc Truyền giáo trên thế giới của Thánh Bộ này công bố không đề cập đến việc mở bất kỳ Cửa Thánh nào khác trong nước Ý hoặc ở nước ngoài nhưng đưa ra các hướng dẫn bổ sung về việc ban hành và sử dụng Ân xá của Năm Thánh 2025 khi đến viếng các Nhà thờ Chính tòa, các Đền thờ quốc tế và quốc gia, và các địa điểm thờ phượng quan trọng khác bên ngoài Rôma.

Sắc lệnh của Tòa Ân giải Tối cao được công bố vào ngày 13 tháng 5 năm 2024, được đề cập trong bức thư ngày 1 tháng 8, nêu rõ rằng các tín hữu Công giáo muốn sống “khoảnh khắc ân sủng này một cách trọn vẹn” có thể nhận được Ôn Toàn Xá của Năm Thánh 2025 theo ba cách chính: hành hương, viếng thăm các địa điểm linh thiêng, và làm các công việc bác ái và sám hối.

Năm Thánh sắp tới sẽ là Năm Thánh thứ 28 được cử hành trong Giáo hội Công giáo và diễn ra 10 năm sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót Ngoại thường vào năm 2015. Vào năm đó, Cửa Thánh đã được dựng lên tại các Vương cung Thánh đường và địa điểm linh thiêng ở 40 quốc gia khác nhau.

*Trích Minh Tuệ (theo CNA)*

## LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12

**Ý cầu nguyện:**

Cầu cho những người hành hương trong hy vọng: Chúng ta hãy cầu nguyện để Năm Thánh mở ra cho chúng ta sự tăng trưởng về đức tin, giúp chúng ta nhận biết Đức Kitô Phục Sinh ở giữa cuộc đời, và biến đổi chúng ta thành những người hành hương đầy hy vọng Kitô giáo.

### **01 + CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.**

Gr 33,14-16 ; 1 Tx 3,12-4,2 ; Lc 21,25-28.34-36.

03 T3 THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC. Bồn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. I Cr 9,16-19.22-23 ; Mc 16,15-20.

04 T4 Thứ Tư đầu tháng. Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Is 25,6-10a ; Mt 15,29-37.

05 T5 Thứ Năm đầu tháng. Is 26,1-6 ; Mt 7,21.24-27.

06 T6 Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Nicôla, giám mục.  
Is 29,17-24 ; Mt 9,27-31.

07 T7 Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 30,19-21.23-26 ; Mt 9,35-10,1.6-8.

### **08 + CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.** Br 5,1-9 ; Pl 1,4-6.8-11 ; Lc 3,1-6.

09 T2 **ĐỨC MẸ VÔ NHIỆM NGUYÊN TỘI.** Lễ trọng.  
St 3,9-15.20 ; Ep 1,3-6.11-12 ; Lc 1,26-38.

10 T3 Đức Mẹ Loreto. Is 40,1-11 ; Mt 18,12-14.

11 T4 Thánh Đamasô I, giáo hoàng. Is 40,25-31 ; Mt 11,28-30.

12 T5 Đức Mẹ Guadalupe. Is 41,13-20 ; Mt 11,11-15.

13 T6 Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Is 48,17-19 ; Mt 11,16-19.

14 T7 Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.  
Hc 48,1-4.9-11 ; Mt 17,10-13.

### **15 + CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.**

Xp 3,14-18a ; Pl 4,4-7 ; Lc 3,10-18.

17 T3 St 49,2.8-10 ; Mt 1,1-17.

18 T4 Gr 23,5-8 ; Mt 1,18-24.

19 T5 Tl 13,2-7.24-25a ; Lc 1,5-25.

20 T6 Is 7,10-14 ; Lc 1,26-38.

21 T7 Thánh Tử Đạo Bắc Ninh: **Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc**, linh mục, tử đạo († 1839). Lễ Nhớ  
Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.  
Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a) ; Lc 1, 39-45.

### **22 + CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.**

Mk 5,1-4a ; Dt 10,5-10 ; Lc 1,39-45.

23 T2 Thánh Gioan Kêty, linh mục.

Ml 3,1-4 ; 4,5-6 (hay Hr 3,1-4,23-24) ; Lc 1,57-66.

24 T3 Ban sáng: 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 ; Lc 1,67-79. Tm 24

## MÙA GIÁNG SINH

24 T3 Ban chiều: **LỄ VỌNG CHÚA GIÁNG SINH.**

Is 62,1-5 ; Cv 13,16-17. 22-25 ; Mt 1,1-25 (hay Mt 1,18-25).

LƯU Ý: Trong lễ Vọng và lễ chính ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần... đã làm người” thì bái gối.

25 T4 **CHÚA GIÁNG SINH.** Lễ trọng với tuần bát nhật.

### ĐỨC THÁNH CHA MỞ CỬA THÁNH TẠI ĐỀN THỜ THÁNH PHÊRÔ – RÔMA. KHAI MẠC NĂM THÁNH THƯỜNG KỲ 2025.

Lễ đêm: Is 9,1-6 ; Tt 2,11-14 ; Lc 2,1-14.

Lễ rạng đông: Is 62,11-12 ; Tt 3,4-7 ; Lc 2,15-20.

Lễ ban ngày: Is 52,7-10 ; Dt 1,1-6 ; Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14).

26 T5 NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

**THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI.** Lễ kính.

Cv 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22.

27 T6 NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

**THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG.**

Lễ kính. 1 Ga 1,1-4 ; Ga 20,2-8.

28 T7 NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

**CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO.** Lễ kính.

1 Ga 1,5-2,2; Mt 2,13-18.

29 + NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

**THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH**

**GIUSE.** Lễ kính. Hc 3,2-6.12-14 (hay 1 Sm 1,20-22.24-28) ; Cl 3,12-21 (hay 1 Ga 3,1-2.21-24) ; Lc 2,41-52.

### ĐỨC THÁNH CHA MỞ CỬA THÁNH TẠI ĐẠI VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH GIOAN LATÊRANÔ – RÔMA.

#### KHAI MẠC NĂM THÁNH 2025 CẤP GIÁO PHẬN.

30 T2 NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

1 Ga 2,12-17; Lc 2,36-40.

31 T3 NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.

1 Ga 2,18-21; Ga 1,1-18.

## Lời Chúa trong tháng

**Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa. (Lc2,11)**

## LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN

- 01.12 (CN) CD Thánh Giuse Hiền**, 14g00 BT hòa giải, 15g00 Thánh Lễ có rửa tội trẻ em (*Hl. Dreifaltigkeit, Haldenrainstraße 129, 70437 Stuttgart*).
- 08.12 (CN) CD Bác Ái** 10g00 BT hòa giải, 10g30 Thánh Lễ (*Maria Himmelfahrt, Adlerstraße 13, 73650 Winterbach*)
- 14.12 (T7) Ngày sinh hoạt giới trẻ từ 10g00 đến chiều tối tại Reutlingen. 15g30 Thánh lễ** (*St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen*)
- 22.12 (CN) CD Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh**, 14g30 BT hòa giải; 15g00 Thánh Lễ (*Zur Dreifaltigkeit, Verdisstr. 13, 89518 Heidenheim*)
- 24.12 (T3) CD Thánh Giuse Hiền, 14g00 – 17g30 Tĩnh tâm; 17g30: BT hòa giải, 18g00 Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh** (*Hl. Dreifaltigkeit, Haldenrainstraße 129, 70437 Stuttgart*).
- 25.12 (T4) CD Thánh Tôma Thiện, 14g00 Giải tội, 15g00 Đại lễ Giáng Sinh** (*St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 Reutlingen*)
- 26.12 (T5) CD Thánh Phaolô Hạnh**, 14g30 BT hòa giải, 14g50: nguyện kinh; 15g00 Thánh Lễ (*Maria Königin, Bergstr. 63; 78532 Tuttlingen*)
- 28.12 (T7) CD Thánh Phêrô** 14g30 BT hòa giải, 15g00 Thánh Lễ (*St. Paulus, Hallstattweg 13, 74653 Künzelsau*)
- 29.12 (CN) CD Bác Ái** 10g00 BT hòa giải, 10g30 Thánh Lễ (*Maria Himmelfahrt, Adlerstraße 13, 73650 Winterbach*)
- 05.01 (CN) CD Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh**, 14g30 BT hòa giải; 15g00 Thánh Lễ (*Zur Dreifaltigkeit, Verdisstr. 13, 89518 Heidenheim*)

### ✿ Báo trước lịch trình Thánh Lễ trong tháng 1.2025:

(Nếu không có gì thay đổi vào phút cuối):

11.01.: Spaichingen; 12.01: Reutlingen; 18.01: Ravensburg; 19.01: Stuttgart; 25.01: Kupferzell; 26.01: Winterbach.

### ✿ Văn Phòng Mục Vụ CGVN Giáo Phận Rottenburg-Stuttgart:

Nürnberger Strasse 184, 72760 Reutlingen. Trang giáo xứ: [www.gxvn-rs.de](http://www.gxvn-rs.de)

\* Lm. Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD; **Email:** [vp@gxvn-rs.de](mailto:vp@gxvn-rs.de)

ĐT: 07121-742851; Trường hợp khẩn: 0151-1233 8381